



Air Asia MAI

# ย่างกุ้ง · สิริเยม

สายบุญ! จัดหนัก จัดเต็ม

เริ่มต้น

## 10,999.-

โปรแกรมที่สายบุญตัวแม่ห้ามพลาด!!

### ขอพรองค์เทพทันใจทั้ง 4 องค์

(โบตาทาวน์, เจดีย์ชเว, วัดใจ้เข้า, วัดใจ้กะสาม)

ทำพิธีครอบเศียรเทีรนพระธาตุที่กามาเอ ขอพรเรื่องธุรกิจที่เจดีย์เมียดซอนเมือง

**2**  
วัน

**1**  
คืน

**UB**  
บิน

พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว



ถวายบุหรืและเครื่องบูชา  
แม่ยักษ์แห่งชเวดากอง



ขอพรยักษ์ 2 พี่น้อง  
แห่งใจ้กะสาม



เจดีย์กลางน้ำ  
เยลพญา



ขอพรเทพะชีบ

บินด้วยสายการบิน Myanmar Airways International : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ



8M336

BKK(กรุงเทพฯ) - RGN (ย่างกุ้ง)

10:40 - 11:30 น.



8M350

RGN (ย่างกุ้ง) - BKK(กรุงเทพฯ)

18:00 - 19:50 น.



น้ำหนักกระเป๋าโหลด 30 กก. สามารถถือขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.



Passport ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ



รวมค่าประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพที่ครอบคลุมโควิดแล้ว

# โปรแกรมพม่า-สิริเยม-สายมู 2 วัน 1 คืน

วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-สิริเยม-เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา-วัดใจเ้า-เทพทันใจใจเ้า-ชเวดากอง-พาไปชอพรแม่ยักซ์ คักดีลิตี +Dinner (Buffet)(-/L/D)

07.30น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร์

สายการบินMYANMAR AIRWAYS (8M)พบเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

**\*\*สายการบินและไฟล์บินจะคอนเฟิร์มก่อนเดินทาง 3-5 วัน ก่อนออกตัวภายใน รบกวณแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะ \*\***

10.40น. เhierฟ้าสู่กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย สายการบินMyanmar Airwaysเที่ยวบินที่ 8M336



11.05น. ถึงสนามบินเมงกาลาดอง **กรุงย่างกุ้ง (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)** หลังจากผ่านพิธี

การทางศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองแล้วพร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง

เที่ยง **รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารต้มยำกุ้ง (ร้านอาหารไทย)(มื้อที่1)**



นำท่านเดินทางสู่**เมืองสิริเยม**อยู่ห่างจากกรุงย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตรโดยรถปรับอากาศใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ชม. นำชมความแปลกตาของเมืองที่ซึ่งเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณตั้งอยู่ริมแม่น้ำย่างกุ้งที่ เชื่อมต่อกับแม่น้ำอิรวดีจากนั้นนำท่านสู่ **เจดีย์เยเลพญา** ซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของพม่าถือได้ว่าเป็นเจดีย์ คู่บ้านคู่เมืองของเมืองสิริเยมเจดีย์จะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน้ำเป็นที่สักการะของชาวสิริเยมสร้างโดยเศรษฐีชาว

มอญในยุคที่อาณาจักรมอญรุ่งเรืองเมื่อประมาณพันกว่าปีมาแล้วเชื่อกันว่าตอนที่สร้างเจดีย์ท่านเศรษฐีได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่า

1. ถ้าน้ำท่วมขอให้อย่าท่วมถึงองค์เจดีย์
2. ถ้ามีคนมาราบไหว้จำนวนมากเท่าไรก็ขอให้ไม่มีวันเต็มพื้นที่
3. ผู้ใดที่มาทำบุญเพื่อบูรณะต่อเติมเจดีย์ขอให้ทำการค้าเจริญก้าวหน้าทุกท่านในชาตินี้ทันที

ซึ่งทำให้ผู้คนเกิดความเชื่อว่าการมาทำบุญกราบไหว้เจดีย์แห่งนี้จะทำให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรืองให้ท่านได้สัมผัสการพระพุทธรูปเก่าแก่ทรงเครื่องจักรพรรดิประดิษฐานบนบัลลังก์ไม้แกะสลักปิดทองคำทองเปลวที่มีความงดงามและ **นมัสการพระอุปัศ** ผู้มีบุญฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์ค้าขายดีมีโชค लाभบันดาลให้มิกินมีใช้ไม่ขาดการงานก้าวหน้าแคล้วคลาดอุบัติเหตุโรคภัยและช่วยชี้ทางที่ตรงจรัสให้ผู้ปฏิบัติธรรมโดยวิหารของพระอุปัศตฤๅงสร้างให้ยื่นออกมาจากเกาะเล็กน้อยเพื่อให้อยู่ใจกลางน้ำจริง ๆ



และยังมี **เทพทันใจเจดีย์ใจเจ้า** ซึ่งบอกเลยว่าองค์นี้แหละคือหัวหน้าเทพทันใจในอย่างกึ่งอย่างแท้จริงเพราะที่ไหนในอย่างกึ่งจะสร้างเทพทันใจจะต้องมาบรวงสรวงขออนุญาตที่นี้ก่อน **ใครที่อยากได้งานใหญ่เงินเยอะให้มาสักการะเทพทันใจใจเจ้า** **เข้าแห่งนี้** ทั้งชาวพม่าและชาวไทยจึงมาไหว้ขอพรเรื่องงานและความสำเร็จกันมากมายโดยเฉพาะเหล่าดาราดาราเซเลบชื่อดังก็นิยมมาราบไหว้เสริมสิริมงคลเสริมชื่อเสียงบารมีกันอย่างล้นหลาม



## สมควรแก่เวลากลับกรุงอย่างกึ่ง

มาต่อกันที่ **เจดีย์เอ่งต๋อหย่า (Eain Taw Yar Pagoda)** เจดีย์เก่าแก่อายุราว 170 ปีสร้างโดยกษัตริย์กบวามผู้มีชื่อเสียงและอำนาจในยุคกบวามท่านมีความศรัทธามากบริเวณรอบองค์เจดีย์จะมีเหล่าบรรดาองค์เทพให้ท่านได้สักการะขอพรท่านสามารถขอพรได้รอบองค์เจดีย์คำว่า "เอ่งต๋อ" แปลว่าบ้าน, ที่พักส่วนคำว่า "หย่า" แปลว่าร่องรอยซึ่งรวมกันแล้วแปลความหมายได้ว่าร่องรอยของบ้านที่พักซึ่งตามความเชื่อของคนพม่ามีความเชื่อว่าสถานที่ / พื้นที่ใดถ้าคู่ควรกับคนไหนคนนั้นจะได้เป็นเจ้าของจึง **มีผู้คนมาขอพรเรื่องบ้านที่อยู่ที่ดินอสังหาริมทรัพย์ที่คู่ควรกับตนเอง** และภายในบริเวณเจดีย์จะมีเทพที่ดูแลปกป้องรักษาสถานที่นี้ว่าเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของพม่า

จากนั้นเดินทางกลับเข้าอย่างกึ่ง นำท่านกราบนมัสการ **พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)** พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกึ่งมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่าสถานที่แห่งนี้มีลานอธิษฐานจุดที่บูเรงนงมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนำดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากองณลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคลนอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวมองค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำวันเกิดตนจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองคำทั้งหมดน้ำหนักก็สี่สามตัน ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้นและเครื่องอัฐบริวารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและ อัญมณีต่าง ๆ จำนวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดเจดีย์



**วิธีสักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง** สถานที่สำคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากองคือลานอธิษฐานซึ่งเป็นจุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบซึ่งเราสามารถนำดอกไม้รูปเทียนไปไหว้เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากองเพื่อเสริมสร้างบารมีและเป็นสิริมงคล

**คาถาบูชาพระมหาเจดีย์ชเวดากอง**

(ตั้งนะโม 3 จบ)

อัมภูทีเปวะระฐาเนลิ่งคุดตะระมะโนรัมเมลัตตะระนะ.

ปะฐะมังกะกุสันธังสุวัณณะทัณธังธาตุโยฐัสสะติ.

ทุติยังโกนาคะมะหนังธัมมะกะระณังธาตุโยฐัสสะติ.

ตะตังกัตถัสปังพุทเธจิวะรังธาตุโยฐัสสะติ.

จะตุตะถังโคตะมะอัญญูเกสะธาตุโยฐัสสะติ.

ปัญจะมังอริยะเมตเตยโยนาคะโตอุตตะมังธาตุโยฯ

(ตั้งจิตอธิษฐานสักการะต่อองค์พระมหาเจดีย์ชเวดากอง)

**บทกวีคาถาบูชาพระมหาเจดีย์ชเวดากอง**

วันทามิ อุตตม: ชมพู วรรณ: สิงกุตต:ร มะโนลิมเม สัตตัง ส:รัตน:

ปฐุมัง กกุสันธัง สุวรรณ: ดันตัง ธาตุโย ธัสสะติ กุติยัง โกนาคะมะ:นัง ธัมมะ: การะนัง ธาตุโย

ธัสสะติ ตติยัง กัสสปัง พุทธะจิวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัถัง โคตะมะ:นัง อุตตะกเสกา ธาตุโย

ธัสสะติ อหัง วันทามิ ตุระโถ อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะภา อหัง วันทามิ สิระสา

**\*\* อธิษฐานพร้อมด้วยใจไมตรีแปลว่าชัยชนะและความสำเร็จ \*\***

วันเกิด	อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
สัตว์สัญลักษณ์	กรุฑ	เสือ	สิงห์	ช้างมงคล	ช้างไม่มีงา	หมูหางยาว	หมูหางสั้น	พญานาค

โดยรอบขององค์พระมหาเจดีย์ชเวดากองมีวิหารประจำทั้ง 4 ทิศอีกทั้งยังมีเจดีย์ขนาดเล็กน้อยใหญ่เรียงรายและพระประจำวันเกิดประดิษฐานครบทั้ง 7 วันรวม 8 องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำวันเกิดของตัวเองเพื่อเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่ชีวิตโดยแต่ละวันจะมีรูปปั้นเป็นสัญลักษณ์มีชื่อวันเขียนกำกับไว้เป็นภาษาพม่าและภาษาอังกฤษซึ่งรูปปั้นประจำวันเกิดแต่ละวันเมื่อสรงน้ำพระวันเกิดเสร็จแล้วให้เดินประทักษิณคือการเดินตามเข็มนาฬิกาการรอบเจดีย์ 1 รอบใครจะสวดมนต์ขณะ

เดินไปด้วยก็ได้พาทำนเดินไปขอพรที่ **แม่ยักษ์ผู้ปกป้องดูแลเจดีย์** คนพม่าเชื่อว่าแม่ยักษ์...จะช่วยในการตัดกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีเวรกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายช่วยขจัดเคราะห์กรรมขจัดอุปสรรคติดขัดต่างๆ ความสำเร็จโดยเจดีย์ชเวดากองช่วยให้ชีวิตของคุณมีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งถ้าหากคุณกำลังมีทุกข์และหาหนทางไม่ออกก็ลองมาไหว้ขอพรแม่ยักษ์ให้ช่วยบันดาลให้สิ่งร้ายๆ สิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตและขอให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามานอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าแม่ยักษ์...ยังช่วยเรื่องความมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักก้าวหน้าในหน้าที่การงานใครที่ตกงานอยู่จุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องห้ามพลาด **ปล.แม่ยักษ์**

**จะประดิษฐานอยู่ติดกับบันไดประตูทางทิศตะวันออกค่ะ**



**วิธีการขอพรจากแม่ยักษ์**

ในการขอพรจากแม่ยักษ์นั้นจะนิยมถวายบุหรีและผ้าสีเขียวคนพม่าเชื่อว่าแม่ยักษ์ท่านชอบบุหรีให้เตรียมบุหรีมาไหว้ตั้งจิตอธิฐานขอพร หลังจากนั้นก็จุดบุหรีขอพรแล้วนำไปปักตรงที่ด้านหน้าองค์แม่ยักษ์จะมีที่ปักตามที่ได้เค้าจัดไว้ได้เลยค่ะมีหลายคนที่ยอมขอพรแล้วประสบความสำเร็จก็จะกลับมาไหว้แม่ยักษ์อีกครั้งค่ะหากใครที่เดินทางมาที่ชเวดากองอย่าลืมแวะเวียนไปไหว้ขอพรแม่ยักษ์กันได้นะคะ

**คำ รับประทานอาหาร คำ ณ ห้องอาหาร เมนูสุดพิเศษ ร้านชาบู Seafood (เบียร์ วิสกี้ ไวน์ ไม้อัน)(มือที่2)**



เข้าพักโรงแรม **WYNDHAM GRAND HOTEL** ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า



วันที่สอง เจดีย์สุเหล่าขอรเทพทันใจสุเหล่า + กาบาเอทำพิธีครอบเศียร+เทพทันใจโบตาทาวน์เทพกระซิบ + วัดเมียดซอนนิ  
เนื่อง + วัดใจะสานยักษ์2พี่น้อง+เทพทันใจใจะกะสาน(B/L/-)

เช้า **รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ด้วยเมนูหลากหลายสไตล์ โรงแรม 5 ดาว มีอาหารมากมายให้ท่านเลือกทานทั้ง  
นานาชาติ ก๋วยเตี๋ยว ผอ ข้าวต้ม ขนมปัง เบเกอรี่ เครื่องดื่ม ผลไม้ สลัดผัก(มือที่3)**

นำท่านเดินทางสู่ **เจดีย์สุเหล่า (Sule pagoda)** เจดีย์ชูลหรือสุเหล่าพาโกต้า เป็นเจดีย์พม่าตั้งอยู่ในใจกลางของเมืองย่างกุ้ง ตาม  
ตำนานถูกสร้างขึ้นก่อนที่พระเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon) ประมาณ 2,500 ปีมาแล้ว พระเจดีย์สุเหล่า เป็นเจดีย์ที่มีความสูง  
ประมาณ 46 เมตร ตั้งอยู่ใจกลางกรุงย่างกุ้ง และสร้างขึ้นมากกว่า 2,000 ปีที่แล้ว เพื่ออุทิศให้กับชูละนัต ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ผีนัต  
จำนวน 37 ตน ที่เกี่ยวข้องกับตำนานของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ที่ประชาชนชาวพม่านับถือและให้ความเคารพบูชา ภายใน  
องค์เจดีย์บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าเอาไว้ สุเหล่าเป็นเจดีย์ทรง แปดเหลี่ยมตั้งแต่องค์ระฆังขึ้นไปจนถึงชั้นบาตรคว่ำ  
สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่สุละนัต หนึ่งในสี่นัต ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง สร้างในสมัยที่อังกฤษยังปกครองพม่าอยู่ ถ้าเปรียบแล้ว  
เจดีย์ชูละนัต นี้ ก็เหมือนกับหัวใจของเมืองย่างกุ้ง นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่า ณ ที่แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ เทพทันใจ (นัตโบโบยี) องค์  
แรกอีกด้วย



หลังจากนั้น นำท่านสักการะ **พระมหาเจดีย์กาบาเอ (Kaba Aye Pagoda)** คำว่า "กาบาเอ" หมายถึงสันติภาพของโลกโลก แห่งสันติสุขเป็นเจดีย์ทรงกลมรูปทรงแปลกตามีความงามตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของเมืองย่างกุ้งบนถนนกาบาเอเจดีย์แห่งนี้เป็นที่รำลึกถึงการประชุมสภาสงฆ์ระดับโลกเพื่อให้เกิดสันติสุขแก่ชาวโลกของพุทธศาสนาซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในปี 1954 หลังจากพม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษเจดีย์มีความสูงและกว้าง 34 เมตรภายในประดิษฐานพระอัฐิธาตุของพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะด้านในมีพระพุทธรูปองค์พระประธานหล่อด้วยเงินบริสุทธิ์หนักกว่า 500 กิโลกรัมเป็นองค์พระมหา牟尼จำลอง (องค์จริงประดิษฐานที่มณฑลเสฉวน) และพระพุทธรูปรายล้อมรอบ ๆ ส่วนด้านบนเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์เล็กจำนวน 28 องค์ซึ่งเท่ากับจำนวนสาวกของพระพุทธเจ้าพระเจดีย์กาบาเอมีทางเข้าทั้งหมดห้าด้านทุกด้านมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บนฐานทักษิณ **ร่วมทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียร ครอบเกล้า ด้วยพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล** ซึ่งมีความเชื่อว่า "หากท่านใดได้ทำพิธีมงคลบูชารับพระธาตุ ท่านนั้นจะหมดเคราะห์ ตัดกรรม และมีโชคดีตลอดไป"



**เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(ร้านต้มยำกุ้ง)(มื้อที่4)**



นำท่านชม **พระเจดีย์โบตตะตอง** ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูก ทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้โดยอัญเชิญพระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจนส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ได้นำทองคำและของมีค่าต่าง ๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายแก่องค์พระเจดีย์



นำท่านสักการะขอพรจาก **เทพทันใจ (นัตโบโบยี)** ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิษฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา ตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่ขอพรท่านที่ในสิ่งที่ต้องการ 1 อย่าง สามารถซื้อเครื่องบูชา ผ้า เครื่องทรงจากที่หน้าวัดได้เลยค่ะ

### คาถาบูชาเทพทันใจนัตโบโบยี

(ตั้งนะโม 3 จบ)เอหิสังกัสมหานัทโปโปะโปะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุอิทังพะลังเอตัสสะมิงรัตตะนังพุทอังธัมมังสังขังเทวานังประสิทธิลาโภชโยนิจัจจวันทามิสัพพะทาสุวาโหม



จากนั้นนำท่านขอพรจาก **เทพกระซิบ (อมาตอเม็ยะ)** ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเจดีย์ ตามตำนานกล่าวไว้ว่า เทพกระซิบเป็นธิดาของพญานาคที่มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก เชื่อว่าถ้ากระซิบขออะไรแล้วจะสมหวังอีกด้วย

### วิธีขอพรจากเทพกระซิบ

การเคารพและบูชาเทพกระซิบ จะบูชาด้วยน้ำนม ข้าวตอก และผลไม้ และกระซิบเพื่อขอพรท่าน ซึ่งเม็ยะนานหน่วยนั้นถือได้ว่าเป็นเทพที่ให้แต่พรและความโชคดีแก่ทุกคนที่มาขอพร



นำท่านชม **เจดีย์เมียดซอนนินเนียง (Myat Saw Nyi Naung)** เจดีย์เก่าแก่อายุราว 160 ปีสร้างโดยพ่อค้าตุ่มะนะสองพี่น้องที่มาทำการค้าขายที่ท่าเรือจันทน์ด้ายแล้วศรัทธาที่จะสร้างวัดให้แก่พระสงฆ์ในสมัยยุคอังฤษครองพม่าสองพี่น้องได้นำเงินมาสร้างวัดสร้างเจดีย์สององค์สร้างศาลาให้พระพุทธรูปมาน่องหมื่นสะจำขึ้นมีความเชื่อว่าหากพ่อค้าที่มากราบไหว้สักการะพระพุทธรูปดังกล่าวจะมีชัยชนะและประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและไม่มีภัยอันตรายต่าง ๆ หลังจากนั้นนำท่าน **เจดีย์ไจ้กะसान (Kyaikkasan Pagoda)** สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 218 โดยกษัตริย์แห่งอินเดีย ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ 16 เส้น และพระธาตุส่วนอื่น ๆ 32 องค์ ในภาษามอญเรียกว่า "ไจ้อะแสน" ซึ่งคำว่า "ไจ้" แปลว่า พระธาตุ ส่วนคำว่า "อะแสน" แปลว่า พระอรหันต์ แปลโดยรวมคือ พระธาตุสร้างในการนำของพระอรหันต์" ส่วนชาวพม่านั้นจะเรียกไจ้อะแสน ออกเป็นสำเนียงพม่าว่าไจ้กะसान ตำนานเล่าว่าตอนที่ย่างกุ้งกลายเป็นเมืองร้างไม่มีใครอยู่ มียักษ์สองพี่น้อง ชื่อ "นองตอ" (องค์พี่) และ "นยิตอ" (องค์น้อง) รับหน้าที่เฝ้าเกศาธาตุ และพระธาตุที่บรรจุอยู่ในพระธาตุนี้ไว้ เพื่อไม่ให้เกิดการขโมยเอาไปที่อื่น และมีเจ้าที่ ที่เฝ้าดูแลสถานที่ไว้ เพื่อไม่ให้มีการโกง ซึ่งตามความเชื่อ ชาวพม่านิยมมาไหว้สักการะขอพรในเรื่องคดีความต่าง ๆ และเจดีย์แห่งนี้เหมาะสำหรับการสวดมนต์และทำสมาธิให้จิตใจสงบ ซึ่งท่านจะได้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ทั้งในเรื่องการงาน ครอบครั้ว การเงิน ความรัก และสิ่งที่ท่านปรารถนา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเจดีย์ที่ชาวพม่ามีความเชื่อและนับถือมายาวนาน

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน **\*อิสระทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย\***

17.50น. บินลัดฟ้ากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบิน **Myanmar Airways** เที่ยวบินที่ **8M350**

19.40น. ถึงสนามบินโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

\*\*\*\*\*

**ไม่รวมทิปไกด์พม่า + คนขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 1,000 บาท**  
**\*\*ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกท่านที่สนามบินไทย\*\***  
กรุณาชำระค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท (ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเก็บยอดเต็ม)  
หลังจากจองภายใน 3 วัน หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทขอ  
อนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข

## วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง	ผู้ใหญ่/ท่าน	พักเดี่ยว
	พักห้องละ 2-3 ท่าน	
18-19 มกราคม 2568	10,999. -	2,500. -
25-26 มกราคม 2568	10,999. -	2,500. -
01-02 กุมภาพันธ์ 2568	10,999. -	2,500. -
08-09 กุมภาพันธ์ 2568	10,999. -	2,500. -
15-16 กุมภาพันธ์ 2568	10,999. -	2,500. -
22-23 กุมภาพันธ์ 2568	10,999. -	2,500. -
01-02 มีนาคม 2568	10,999. -	2,500. -
08-09 มีนาคม 2568	10,999. -	2,500. -
15-16 มีนาคม 2568	10,999. -	2,500. -
22-23 มีนาคม 2568	10,999. -	2,500. -

**หมายเหตุ : 6-8 ท่านเดินทางไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยแต่มีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป  
พร้อมอำนวยความสะดวกทุกอย่าง มีไกด์พม่าพูดไทยรอรับท่านที่พม่า**

**\*\*\*ถ้ามี 12 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยพร้อมไกด์พม่ารอรับ\*\*\***



### ข้อควรทราบ

การจองเส้นทางพม่า ท่านต้องจองก่อนเดินทาง 10 วันขึ้นไป เนื่องจาก  
 ต้องส่งรายชื่อของท่านให้กับทางรัฐบาลพม่า (เนปิดอว์) ก่อนเดินทาง  
 เป็นกฎที่ทางรัฐบาลพม่ากำหนดขึ้นให้ทุกบริษัทปฏิบัติตาม



# เอกสารที่ต้องใช้ เดินทางไปพม่า

1. หนังสือพาสปอร์ต



2. ใบต.ม.



WONDER GROUP

WONDER GROUP

**✓ อัตราค่าบริการนี้รวม**



ค่าตัวเครื่องบินไป-กลับ



ค่ารถนำเที่ยวตลอดทริป



ค่าไกด์ท้องถิ่นและค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ



ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ



ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)



ฟรี!!!! วีซ่าสำหรับพาสปอร์ตไทย



รวมค่าประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโควิดแล้ว



ค่าโรงแรมที่พักทุกคืน ที่ระบุในโปรแกรม

**✗ อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม**



ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าซักรีด มีบาร์ในห้องพัก



ไม่รวมค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ



ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+ คนขับรถ + เด็กรถ



ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

### เงื่อนไขการชำระเงิน

- ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 5,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน
- ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง

### เงื่อนไขการยกเลิก

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
- กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นิ่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CharterFlight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่าจะยกเลิกกรณีใดก็ตาม
- เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ไม่สามารถขอคืนค่าตัวได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน

### เอกสารในการเดินทาง



1. พาสปอร์ต ที่มีอายุเหลือใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. ใบ ต.ม. พม่า

### สิ่งที่ควรเตรียมไป



สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, รองเท้าสวมใส่สบาย หรือรองเท้าแตะ, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ

## หมายเหตุ



- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 10 คนขึ้นไป
- ในกรณีที่สายการบินประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง
- ตัวเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวเอง
- กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธรมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุไว้ เนื่องจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
- กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเกี่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
- เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด